

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2553

นายชาญชัย จารุวัตร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปิดเผยในงานสัมมนาแนะนำเสนอผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2553 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ว่า โดยภาพรวมบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจในปีนี้มีคะแนนเป็นที่น่าพอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 80 เปอร์เซนต์ (480 บริษัท) เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย 75 เปอร์เซนต์ของบริษัทที่ทำการสำรวจในปี 2551 (448 บริษัท) ซึ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 5

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ก็พบว่า ในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับผลการสำรวจในระดับดีเลิศ (5 โลโก้) คือ ได้รับคะแนนตั้งแต่ 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 70 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งสูงกว่า ปี 2551 ที่มีจำนวนเพียง 22 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 โดยในปีนี้มีบริษัทในกลุ่ม SET 100 ที่ได้คะแนนในระดับดีเลิศ จำนวน 40 บริษัทจากบริษัทที่ทำการสำรวจ 89 บริษัทหรือคิดเป็นร้อยละ 41 นอกจากนี้ในปีนี้ยังถือเป็นปีแรกของโครงการ ที่มีบริษัทในกลุ่ม MAI ได้รับผลการสำรวจในระดับดีเลิศ ซึ่งถึงแม้จะมีเพียง 1 บริษัท แต่นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการผลักดันให้บริษัทขนาดเล็กเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจในปี 2553 นี้เป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโครงการกำหนดขึ้นรวม 132 ข้อ ซึ่งอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 หมวด คือ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลสำรวจปรากฏว่า บริษัทจดทะเบียนได้คะแนนสูงสุดในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 91 เปอร์เซนต์

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2553 กับปี 2551 จะพบว่า มีพัฒนาการดีขึ้นเกือบหมวด ยกเว้นหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม คือ 88 เปอร์เซนต์ สำหรับหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ แม้จะมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าหมวดอื่น แต่ก็มีความสูงขึ้นอย่างเด่นชัด โดยหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 68 เปอร์เซนต์ เป็น 74 เปอร์เซนต์ ในขณะที่หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 57 เปอร์เซนต์เป็น 63 เปอร์เซนต์ ในปี 2551 และ 2553 ตามลำดับ



จากผลสำรวจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เท่ากับเป็นภาพสะท้อนถึงความสำเร็จของความพยายามของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งนอกจากจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วยังขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีได้จำกัดอยู่เฉพาะบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ แต่ยังคงขยายไปถึงบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก หรือแม้แต่บริษัทในกลุ่ม MAI ซึ่งคุณสมบัติ เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวไว้ในงานเปิดงานสัมมนาว่า “การยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องร่วมแรงร่วมใจ ให้ความสำคัญ เข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม”

สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไปนั้น นางวิวรรธน์ มั่นนาภินันท์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและนโยบายสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้เปิดเผยว่า “เพื่อให้หลักเกณฑ์การสำรวจครอบคลุมประเด็นสำคัญ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโครงการ (Steering Committee) จึงได้ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การสำรวจ โดยเฉพาะในหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) ซึ่งได้นำหลักการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการตามหนังสือเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะใช้ในการสำรวจตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป”

ดร. ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษาโครงการ CGR ยังได้นำเสนอถึงการจัดทำ IOD/CG Index ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งดัชนีการลงทุนใหม่ในตลาดหุ้นไทย โดยเป็นดัชนีการลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับผลการสำรวจในระดับดีเลิศจากโครงการ CGR ซึ่ง IOD/CG Index ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนของดัชนี IOD/CG ในช่วงเดือนมกราคม 2550-ตุลาคม 2553 รวม 46 เดือน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 81.26% เมื่อเทียบกับ SET Index ในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่ได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 45.22 % ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหุ้นที่มี CG นั้นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าทั้งตลาดเกือบ 1 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวิวรรธน์ มั่นนาภินันท์
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและนโยบาย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 300
โทรสาร 02-955-1156-7
Email : wt@thai-iod.com